



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสรุปผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบได้ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน (นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งฯ) และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วบัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

๒. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ผู้สอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายณรินทร์ บุญขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อ  
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็น  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ )

\*\*\*\*\*

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ

เลข ประจำ ตัว สอบ	ชื่อผู้สมัครสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน (๓๐๐ คะแนน)			รวม (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	ได้ ลำดับ ที่
			ภาค ก. (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ข. (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค. (๑๐๐ คะแนน)			
๐๑	นายบุญญพัฒน์ กาเมือง	นายช่างสำรวจ ระดับชำนาญงาน อบต.นาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	๗๑	๗๐	๘๗.๘๓	๒๒๘.๘๓	๗๖.๒๗	๑

(นายณรินทร์ บุญขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม